

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ  
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสพ โสดา	ประธานสภาเทศบาล	ประสพ โสดา	
๒	คำปิ่น ตาแสง	รองประธานสภาเทศบาล	คำปิ่น ตาแสง	
๓	นางพนมพร จันทะนาม	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	พนมพร จันทะนาม	
๔	นายสมบัตร์ แก้วหานาม	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สมบัตร์ แก้วหานาม	
๕	นายทองสุข แสงพรหมมา	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ทองสุข แสงพรหมมา	
๖	นายวินัย ลิโป้	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	วินัย ลิโป้	
๗	นายรังสรรค์ วิลินไพร	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	รังสรรค์ วิลินไพร	
๘	นางพิศวาท วันทอง	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พิศวาท วันทอง	
๙	นายพงษ์สิทธิ์ พลเสนา	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พงษ์สิทธิ์ พลเสนา	
๑๐	นางแจ่มใส จุ่มอั่งวะ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	แจ่มใส จุ่มอั่งวะ	
๑๑	นายสุพจน์ แก้วมาตย์	เลขานุการสภาฯ	สุพจน์ แก้วมาตย์	

ผู้ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิชัย ไชยบุตรดี	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	วิชัย ไชยบุตรดี	ขาด
๒	นายสุรัตน์ ชาสังข์	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สุรัตน์ ชาสังข์	ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรชัย พลทะอินทร์	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝ้อ	นายสุรชัย พลทะอินทร์	
๒	นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ	รองนายกเทศมนตรี	นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ	
๓	นางสาวกฤษณา มานูญวงศ์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	นางสาวกฤษณา มานูญวงศ์	
๔	นางอุมพร แสงศรีเรือง	รองปลัดเทศบาล	อุมพร แสงศรีเรือง	
๕	นางสาวหนึ่งฤทัย โอนกลาง	นักจัดการงานทั่วไป	นางสาวหนึ่งฤทัย โอนกลาง	

<p>ระเบียบวาระที่ ๑ นายประสพ โสตา (ประธานสภา) นางอุมาพร แสงศรีเรือง (รองปลัดเทศบาล)</p>	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม</p> <p>-วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วาระแรกเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม เชิญครับ</p> <p>-เรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางอุมาพร แสงศรีเรือง รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ สำหรับเรื่องแจ้งเพื่อทราบนี้ ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลบ้านผือ โดยสรุปได้ดังนี้ ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประเด็นการพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน</p> <p>๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน ได้ ๑๕ คะแนน</p> <p>๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย</p> <p>๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน</p> <p>๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน</p> <p>๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน</p> <p>๓.๔ วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๓.๕ กุลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๓.๘ แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>รวมคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ ๑๐๐ คะแนน</p> <p>๒. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประเด็นการพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน</p> <p>๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน</p> <p>๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน</p> <p>๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน</p> <p>๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p> <p>๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p>
---	---

	<p>๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา ๕ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ ๑๐๐ คะแนน</p>
<p><b>ที่ประชุม</b> นางพนมพร จันทะนาม (สท. เขต ๑)</p>	<p><b>- รับทราบ</b> -เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางพนมพร จันทะนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เนื่องจากดิฉัน ได้รับแจ้งจากพี่น้องซอยข้างวัดโพธิ์เสียบ ว่าหลังจากน้ำลดแล้วมีถนนชำรุด บริเวณหน้าบ้านยายสมบัติ ยายแพง และต่อมาคือถนนซอยโรงน้ำ มีชาวพบว่าถนนที่เราไปปรับปรุงซ่อมแซมช่วงก่อนน้ำท่วม นั้นถูกเกรตหน้าดินออก ทำให้ถนนเกิดการชำรุด และเรื่องต่อมา คือ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบ้าน นายตู้ ที่เคยแจ้งไปในไลน์ตอนนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขซ่อมแซม ซึ่งในเบื้องต้นได้ประสานให้เจ้าของบ้านได้ทำความสะอาดบ้านตัวเองไว้รอแล้ว เพื่อเวลาที่ทางเทศบาลเข้าไปดำเนินการแก้ไขจะได้เกิดความสะอาด</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ต้องขอขอบคุณท่าน สท. ที่คอยเป็นหูเป็นตาและรับเรื่องราวร้องทุกข์จากชาวบ้าน สำหรับเรื่องถนนซอยข้างวัดนั้นเดี๋ยวมทางเทศบาลจะได้เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข ส่วนซอยโรงน้ำ ม.ที่ ๕ นั้น ส่วนตัวนายคมองว่าการที่จะมีรถเกรตเข้าไปเกรตหน้าดินที่เป็นหินออกไปนั้นคงจะมีชาวบ้านพบเห็น ถ้ามีคนเห็นแจ้งก็ฝากให้แจ้งให้ทางเทศบาลได้รับทราบด้วย เพราะถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของทางราชการ เพราะถนนเส้นนี้เราเพิ่งทำการซ่อมแซมเสร็จ แต่ถึงยังไงตอนนี้ก็ถือว่านายกได้รับทราบแล้ว แต่อยากให้รออีกสักหน่อย เพราะตอนนี้ น้ำเพิ่งลด รอให้ดินทรงตัวอีกสักหน่อย เพราะหากเข้าไปดำเนินการตอนนี้เกรงว่าจะดินจะยังไม่แข็ง แล้วหินที่จะลงไปก็จะไม่เกิดประโยชน์ ก็อยากให้รออีกสักหน่อย เพราะเรายังพอมีงบประมาณอยู่ ส่วนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างนั้น ก็ให้ถ่ายรูปแจ้งพิภคที่ชัดเจนส่งมาแจ้งทางไลน์กลุ่มได้เลย เดี๋ยวมฝากท่านรองปลัด ประสาน ผอ.กองช่าง หรือ งานอื่น ๆ ที่ได้รับแจ้งแล้วแต่นายยังไม่สั่งการ ก็ให้ท่านรองปลัดช่วยประสานหัวหน้างานดำเนินการได้เลยไม่ต้องรอ</p>
<p>นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ (รองนายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสมบัติ โพธิ์ตะนิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ กระผมขอชี้แจงในที่ประชุมเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันสำหรับถนนซอยโรงน้ำ หมู่ที่ ๕ นั้น ว่าไม่มีรถเกรตดินคันไหนเข้าไปเกรตหน้าดินออกแน่นอน เพราะเหตุเกิดจากในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาส่วนมากพี่น้องใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรไป มา ระหว่างบ้านหนองแสง โนนฆ้อง แต่ถนนเกิดการชำรุดหนักมา กระผมจึงได้ทำการรับบริจาค รวบรวมเงินจากพี่น้องเพื่อเอาดินมาลงเพื่อที่จะได้ให้ถนนสัญจรได้ง่ายเงิน ไม่มีการเกรตดินหรือหินออกอย่างแน่นอน</p>
<p>นางแจ่มใส จุ่มอั้งวะ (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางแจ่มใส จุ่มอั้งวะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ดิฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจร ไป มา เป็นประจำ เพราะเป็นถนนเชื่อมบ้านหนองแสง – โนนฆ้อง จะเห็นได้ว่าถนนเส้นนี้มีชำรุด ๒ จุดหลัก ๆ คือ จุดสามแยก และจุดนาแม่ดนตรี ซึ่งตอนนี้เกิดการชำรุดจริง และไม่มีการเกรตดิน หรือหินออก ถ้าจะมีการซ่อมแซมเส้นนี้จริง ๆ ก็คงเป็น ๒ จุดที่ได้เรียนแจ้งคะ</p>
<p><b>ที่ประชุม</b></p>	<p><b>- รับทราบ</b></p>

<p>นายรังสรร วิลินไพร (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายรังสรร วิลินไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เนื่องจาก กระผมได้รับแจ้งจากพี่น้องที่มีที่นาติดกับทางหลวงชนบทเกิดความเดือดร้อน ทำการปลูกข้าวแต่ข้าว ไม่ออกรวง อย่างเช่น นางกองศิลป์ นาโพธิ์ ๖ ไร่ ไม่ออกรวงสักต้น แล้วก็นายประพัฒน์ อ่อนเหลา หมู่ ๓ ตรงนี้ก็ไม่ออกรวง ๔ ไร่ ผมไปเจอแล้วก็ส่งสาร ก็เลยอยากฝากท่านนายกประธานว่าในกรณี อย่างนี้พอจะมีค่าชดเชยไหม คนอื่นได้เกี่ยวข้าว แต่มีคนไม่ได้เกี่ยวข้าวจึงอยากฝากตรงนี้ครับ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ก็เห็นใจที่ น้องที่ไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งปัญหานี้ก็เกิดขึ้นมานานแล้ว วิธีแก้คือให้รวบรวมรายชื่อที่ได้รับ ผลกระทบแล้วทำเป็นหนังสือร้องมาที่เทศบาล แล้วเทศบาลเมื่อได้รับเรื่องแล้วจะทำหนังสือส่งต่อไป ให้ทางหลวงชนบท อาจจะขอความอนุเคราะห์ปิดไฟในช่วงฤดูทำนาเพื่อให้พี่น้องได้ผลผลิต แต่พี่น้อง ต้องยอมรับกับปัญหาไฟฟ้าที่จะไม่สามารถส่องสว่างได้ในยามสัจจร ไป มา ส่วนเรื่องค่าชดเชยนั้นไม่ แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ครับ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ ที่ประชุม</p>	<p><b>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</b> -รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ นายรังสรร วิลินไพร (สท. เขต ๒)</p>	<p><b>เรื่องกระทู้ถาม</b> -เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายรังสรร วิลินไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เนื่องจากในช่วง น้ำท่วมที่ผ่านมา ผมเห็นว่าเทศบาลของเราพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงาน กันอย่างเห็นเจเนื้อย เต็มกำลังความสามารถ วันหยุดก็ไม่ได้หยุดในการลงพื้นที่ แจกถุงยังชีพและให้ ความช่วยเหลือพี่น้องที่ถูกน้ำท่วม ทุกคนทุกท่านมีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือพี่น้อง เห็น ความเป็นผู้นำของผู้บริหาร เห็นเทศบาลของเราได้ช่วยเหลือกันอย่างสุดความสามารถทุกฝ่าย ทั้งการ ติดต่อประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงพี่น้องเขต ๑ เขต ๒ ทุกท่านที่ได้ช่วยกันบริจาคให้ ความช่วยเหลือมาเป็นจำนวนเท่าไร จึงเป็นสาเหตุของการกระทู้ถามในวันนี้ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลไป ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่ร่วมใจกันบริจาคสิ่งของหรือสมทบทุนมาเรานำไปใช้จ่ายอะไรบ้าง และทาง เทศบาลเราใช้งบประมาณเท่าไรในการช่วยเหลือน้ำท่วมในครั้งนี้ ครับ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ต้อง ขอขอบคุณท่าน สท. ที่ได้กระทู้ถามเข้ามา จากการดำเนินงานตลอดสองปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า ตำบลของเราเจอวิกฤตตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาเจอปัญหาน้ำท่วมแต่ไม่หนักเท่าปีนี้ ต่อมาก็ประสบภัยไค วิด ๑๙ พอสถานการณ์ดีขึ้นเราก็มารับกับปัญหาน้ำท่วมในปีนี้ซึ่งหนักกว่าทุกปีที่ผ่านมา รวมทั้ง พี่น้องที่ถูกน้ำท่วม จำนวน ๔๒๖ ครัวเรือน สำหรับค่าใช้จ่ายในที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการให้การ ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน ๓๙๐ ชุด เป็น เงิน ๒๗๓,๐๐๐ บาท โดยจ่ายจากเงินงบกลาง หมวดสำรองจ่าย ซึ่งเป็นยอดของพี่น้องผู้ประสบภัย ในช่วงแรก ก่อนที่จะได้ประสานขอรับบริจาคความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น และสำหรับยอดรับ บริจาคสิ่งและเงินที่สมทบเข้ามานั้น รายละเอียดก็ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน ซึ่งในครั้งนี้นะเรา ได้รับการช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมากต้องขอขอบคุณทุก ภาคส่วน และสำหรับบัญชีการใช้จ่ายเงินนั้นก็จะมีปรากฏในเอกสารอีกชุดหนึ่งที่แจกให้ ซึ่งเราได้มีการ เริ่มมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเข้ามาตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ จากการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาถนน เส้นหนองแสง – โพธิ์ตาก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสัจจร ไป มา ในช่วงน้ำกำลังเอ่อท่วมถนน หลัก ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ เมื่อสรุปแล้วรวมยอดบริจาคที่เราได้รับมาทั้งสิ้น ๖๗,๐๒๐ บาท และรวม ยอดรายจ่าย จำนวน ๗๔,๖๖๘ บาท ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ทางคณะผู้บริหารต้องชดเชยในส่วนที่เกิน และเบิกไม่ได้ จำนวน ๗,๖๔๘ บาท ซึ่งการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการบริจาคเข้ามานั้น ผมจะเน้นย้ำตลอด</p>

<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)(ต่อ)</p>	<p>ว่าให้เขียนรายการให้ละเอียด ชัดเจน เป็นปัจจุบัน เพราะเป็นเงินของพี่น้องที่บริจาคเข้ามา ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนมากก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเป็นหลัก กระผมจึงขอสรุปคร่าว ๆ ประมาณนี้ครับ เพราะหากจะลงรายละเอียดทุกรายการคงจะเยอะเกินไป ครับ</p>
<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (หัวหน้าสำนักปลัด)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ หัวหน้าสำนักปลัด กระผมขอเพิ่มเติม ข้อมูลจากท่านนายกนะครับ สรุปคือจากน้ำท่วมที่ผ่านมา มีพี่น้องถูกน้ำท่วม จำนวน ๔๒๖ ครัวเรือน และบ้านที่ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหาย จำนวน ๑๖๗ ครัวเรือน ซึ่งจำนวนนี้ทาง ผอ.กองช่างได้ลงพื้นที่ไปสำรวจและประมาณการความเสียหายเรียบร้อยแล้ว และทางเทศบาลเราได้ดำเนินการส่งเรื่องไปขอรับงบประมาณในการช่วยเหลือจากจังหวัด และวันนี้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ คือ พ.จ.อ. สุทธิพันธ์ คันทะสิทธิ์ ได้ไปเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือ ได้แจ้งมาว่าตอนนี้ทางจังหวัดได้อนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจำนวน ๑๖๗ ครัวเรือน แล้วเติมจำนวน คือ ๔๕๓,๓๗๑ บาท ส่วนวิธีการในการจัดสรรเงินมานั้น รอรายละเอียดอีกที และข่าวดีอีกหนึ่งอย่าง คือ ครม. มีมติเห็นชอบให้ครอบครัวที่ถูกน้ำท่วมไม่เกิน ๓๐ วัน ได้รับค่าชดเชย ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท เกิน ๓๐ วัน ได้รับค่าชดเชยครัวเรือนละ ๗,๐๐๐ บาท ก็ฝากท่านสมาชิกได้แจ้งข่าวให้พี่น้องด้วย</p>
<p>นางพิศวาท วันทอง (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางพิศวาท วันทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ จากรายละเอียด สิ่งของที่รับบริจาคเข้ามาดิฉันขอแก้ไข รายการวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ มอบน้ำดื่ม หมูที่ ๕ จากเดิมเป็นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านผือ เป็นจากเงินสงเคราะห์ฯ หมูที่ ๒ ค่ะ เพราะวันนั้นมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปมอบด้วย</p>
<p>นายรังสรร วิลินไพร (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายรังสรร วิลินไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ก็ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ตอบกระทู้ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหารทุกท่านที่เราฝ่าวิกฤตมาด้วยกัน ก็ถือว่าท้าทายฝ่ายบริหารและคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกท่าน พี่น้องทั้งเขต ๑ เขต ๒ ตามที่ผมได้ลงพื้นที่และสำรวจ ก็ชื่นชมคณะผู้บริหารและท่าน สท.ทั้ง ๒ เขต ที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องได้อย่างทันท่วงที ไม่มีวันเสาร์ อาทิตย์ แม้กระทั่งหลังจากน้ำลดก็ยังมีจิตอาสาช่วยเก็บกวาดขยะ และสละเวลาและทรัพย์ส่วนตัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้จิตอาสาที่ช่วยกันมาทำสาธารณะประโยชน์ เมื่อเห็นภาพแบบนี้แล้วมีก็ชื่นชม และมีภาพที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลออกไปที่เห็นการทำงาน ร่วมแรงร่วมใจของทุกคน ที่เป็นเพื่อนกับผมก็ยิ่งฝากคำชื่นชมมาในครั้งนี้นี้ด้วยเช่นกัน ก็เป็นการดีที่ท่านนายกได้มาตอบในที่ประชุมและมีเอกสารประกอบด้วย ที่ผมกระทู้ถามในวันนี้ก็เพื่อที่จะไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบต่อไป ไม่มีเจตนาอย่างอื่น เห็นเราแจกทุกวันก็เป็นห่วงว่าเราได้มาจากไหน งบประมาณเพียงพอหรือไม่ วันนี้ท่านนายกก็ให้ความชัดเจน ก็อยากให้รักษาคุณภาพความดีนี้ไว้เป็นมาตรฐานต่อไป ครับ ขอขอบคุณครับ</p>
<p>นายสมบัตร์ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสมบัตร์ แก้วหานาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ตอนแรกก็อยากกระทู้ถามถึงแนวทางให้การช่วยเหลือน้ำท่วม แต่พอดีทางหัวหน้าสำนักปลัดได้แจ้งมาแล้วก็ถือเป็นเรื่องดี ก็ขอชื่นชมการทำงานคณะผู้บริหารทุก เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการประสานของงบประมาณไปที่จังหวัดได้อย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณครับ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี ตามที่ท่านหัวหน้าสำนักปลัดได้แจ้งค่าชดเชย ต่อไปทางเทศบาลก็จะได้ลงสำรวจเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้พี่น้องทั้ง ๔๒๖ ครัวเรือน ซึ่งอาจจะ มี ๑ ในจำนวนนี้ที่ถูกน้ำท่วมเกิน ๓๐ วัน และได้รับค่าชดเชย ๗,๐๐๐ บาท ก็ฝากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและท่าน สท. ได้ร่วมพิจารณาร่วมกัน เมื่อบประมาณได้อนุมัติแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะดำเนินการติดตามต่อไป</p>
<p>นางพนมพร จันทะนาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางพนมพร จันทะนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เนื่องจากดิฉันได้รับแจ้งจากพี่น้อง ม. ๖ คือ แม่สายใจ บ้านอยู่ทุ่งนาถูกน้ำท่วมยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย</p>

<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (หัวหน้าสำนักปลัด)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ หัวหน้าสำนักปลัด เรื่องการให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่ถูกน้ำท่วม เทศบาลเราได้มอบให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ผู้นำแต่ละหมู่ทำการสำรวจและแจ้งมาที่เทศบาล หากผู้นำไม่แจ้งเทศบาลก็ไม่ทราบ แต่ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายจริงเพียงทางเทศบาลจะลงพื้นที่สำรวจและส่งเรื่องเพิ่มเติมครับ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔</p>	<p>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕</p>	<p>เรื่องเสนอใหม่ -ไม่มี</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖</p>	<p>เรื่องอื่น ๆ -๖.๑ การจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐</p>
<p>นางอุมาพร แสงศรีเรือง (รองปลัดเทศบาล)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางอุมาพร แสงศรีเรือง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ “สะแกเกษมส์” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยจะมีพิธีเปิด - ปิด ในวันศุกร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ในปีนี้เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ ได้สืประจําเทศบาลคือ สีเหลือง ซึ่งจะใส่ในพิธีเปิด คือ เสื้อที่รับการสนับสนุนจากบริษัทเบทาโกรฯ เนื่องจากการจัดการแข่งขันท้องถิ่นสัมพันธ์นี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่น โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากเทศบาล แต่ อบท. ทุกแห่งจะต้องออกค่าใช้จ่ายให้เจ้าภาพเพื่อบริหารจัดการ หน่วยงานละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยเราก็จะขอรับบริจาคจากหน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธาทูท่าน เพื่อจะจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และจะมีค่าโต๊ะเงินอีกโต๊ะละ ๒,๐๐๐ บาท แต่ทางเรายังไม่ได้มีการกำหนดจำนวน ซึ่งเงินกองกลางที่ได้รับบริจาคในตอนนั้นก็จะเป็นเงินที่ได้จากการเหมาจ่ายในการขาดซ่อมกีฬา คือ แม่ครูศิริพร ๑,๐๐๐ บาท สท. วินัย ลิโป้ ๑,๐๐๐ บาท สำหรับการแข่งขันกีฬาที่จะมี ฟุตบอล วอลเลย์บอลหญิง วอลเลย์บอลชาย ตะกร้อ เปตองชาย เปตองหญิง และกีฬาพื้นบ้านอีก ๒ ประเภท สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนั้น ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบคัดเลือก ได้แก่ ฟุตบอล ทต.บ้านฝ้อ อยู่สาย (A) ร่วมกับ อบต.หนองเรือ และ ทต.โนนทอง โดยในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ทต.บ้านฝ้อ พบกับ อบต.หนองเรือ คู่ที่ ๕ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ไม่มีการแข่งขัน และวันที่ ๒๑ ธ.ค. ทต.บ้านฝ้อ พบกับ ทต.โนนทอง คู่ที่ ๕, วอลเลย์บอลหญิง ทต.บ้านฝ้อ อยู่สาย (C) ร่วมกับ ทต.โนนสะอาด และ อบต.บ้านกง โดยเริ่มแข่งขันในวันที่ ๒๐ ธ.ค. ทต.บ้านฝ้อ พบกับ ทต.โนนสะอาด คู่ที่ ๓ และวันที่ ๒๑ ธ.ค. ทต.บ้านฝ้อ พบกับ อบต.บ้านกง, วอลเลย์บอลชาย ทต.บ้านฝ้อ อยู่สาย (A) ร่วมกับ ทต.หนองเรือ และ อบต.บ้านกง โดยในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ทต.บ้านฝ้อ พบกับ ทต.หนองเรือ คู่ที่ ๑ และวันที่ ๒๑ ธ.ค. ทต.บ้านฝ้อ พบกับ อบต.บ้านกง คู่ที่ ๑, ตะกร้อ ทต.บ้านฝ้อ อยู่สาย (B) ร่วมกับ อบต.บ้านเม็งและ ทต.โนนทอง โดยในวันที่ ๒๐ ธ.ค. ทต.บ้านฝ้อ พบกับ อบต.บ้านเม็ง คู่ที่ ๒ และวันที่ ๒๑ ธ.ค. ทต.บ้านฝ้อ พบกับ ทต.โนนทอง คู่ที่ ๓, เปตองชาย ทต.บ้านฝ้อ อยู่สาย (D) โดยจะแข่งในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ทต.บ้านฝ้อ พบกับ อบต.โนนทัน คู่ที่ ๕ หากขณะจะมีการแข่งขันในวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๕ หากแพ้คือตกรอบ และเปตองหญิงก็เช่นเดียวกัน ทต.บ้านฝ้อ อยู่สาย (C) จะมีการแข่งขันในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ทต.บ้านฝ้อ พบกับ ทต.หนองเรือ คู่ที่ ๓ หากขณะจะมีแข่งในวันที่ ๒๐ ธ.ค. คู่ที่ ๓ และนี่คือโปรแกรมการแข่งขันในรอบแรก หาก ทต.บ้านฝ้อ ชนะและได้เข้าแข่งขันในรอบต่อไปจะมีการอัปเดตโปรแกรมเป็นรายวัน ขอขอบคุณ</p>

นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)	- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ในครั้งนี้เราไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ หากท่าน สท.ท่านใดประสงค์สมทบทุนก็สามารถร่วมได้ ในส่วนโต๊ะจีนนั้นจะมีในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นพิธีปิดการแข่งขัน เบื้องต้นนายกคาคาจะเตรียมโต๊ะจีนไว้ประมาณ ๖ โต๊ะ เพื่อให้สมาชิกทั้ง ๒ เขต คณะผู้บริหาร และนักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน ก็อยากขอเชิญชวนสมาชิกทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่นด้วยกัน
นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)	- ครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับ สำหรับการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์นี้ กระผมก็ขอสมทบทุนในการร่วมกิจกรรม ๑,๐๐๐ บาท มีอีกไหมครับ ถ้าไม่มีก็ใช้เวลาพอสมควรแล้ว ก็จะขอปิดการประชุมในสมัยนี้ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ สุพจน์ แก้วมาตย์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายสุพจน์ แก้วมาตย์)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ลงชื่อ.....พนมพร จันทะนาม.....  
(นางพนมพร จันทะนาม)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....รังสรร วิลินไพร.....  
(นายรังสรร วิลินไพร)  
กรรมการ

ลงชื่อ.....สมบัติร์ แก้วหานาม.....  
(นายสมบัติร์ แก้วหานาม)  
กรรมการ

วันที่ .....

รับรองถูกต้อง

ประสพ โสตา  
(นายประสพ โสตา)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

วันที่.....